



ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 25 มีนาคม 2559...เปิดใช้ถนน
เลียบบคลองบางเขน เชื่อมวิภาวดี ออกพหลโยธิน ไปวันแรกวานนี้ ซึ่ง
ไม่มีผลกระทบการจราจรอาจ เป็นเพราะคนยังใช้น้อย...สถานการณ์
ภัยแล้งที่หลายฝ่ายจับตาคันว่าจะแล้งหนักใกล้เคียงกับเมื่อปี 2541 ที่ถึง
ขั้นน้ำประปาหยุดไหลเป็นบางเวลา นับเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้อง

ตระหนักและเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่
กำลังจะถึงข้างหน้า...แต่วานนี้ กรุงเทพฯ
โพล เผยผลสำรวจว่า คนกรุงเทพฯส่วนใหญ่
เกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ใช้น้ำตามปกติยังไม่
ได้ประหยัคกว่าเดิม เรียกว่ายังไม่รู้สึกตื่นตัว
เท่าที่ควร แบบนี้ ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ
การประปานครหลวง คงต้องลงหาวิธีให้คน
รู้สึกว่าจะต้องเริ่มปรับตัวได้แล้ว เพราะถ้าเปิดก๊อก
น้ำก็ไหลปกติคงประหยัคกันยาก...งานนี้
ไม่รู้จะมีแนวคิด เก็บกักน้ำประปาแพงกว่าเดิม
หรือเปล่า เพราะทุกวันนี้เฉลี่ยค่าใช้น้ำแต่ละคน
เดือนละไม่ถึง 100 บาท บ้าน 1 หลัง พ่อแม่ลูก
4-5 คน เสียเดือนละประมาณ 300 บาท...ขณะที่
ค่าไฟที่คนรู้สึกว่าจะต้องใช้ไฟอย่างประหยัค

เพราะค่าไฟแพง...คงต้องยกนิ้วให้ พล.ต.ท.
ศานิตย์ มหถาวร รักษาการแทน ผบ.ชน. ที่
สุดไอเดีย “รุมสกรัมย์จรรยาจร” แบบว่า ระดม
กวาดล้างอาชญากรรมไปแล้ว ได้ผล เลยคิดระดม
กวาดล้างรถติดบ้างคงจะดี แถมนจะนำทีมเองด้วย
ทุกเย็นวันศุกร์ งานนี้ไม่รู้ลูกน้องปั่นอุบหรือ
เปล่า...ไม่เป็นไรน่าตั้งวงดึก ๆ หน่อยคงไม่เป็นไร
ฮา ๆ...งานเข้าจนได้ สำหรับโบนัสของชาว
กทม. ที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. มีหนังสือถึง



ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ



ม.ร.ว.สุวภุมพันธุ์ บริพัตร

ปลัด กทม.เรื่องการจัดสรรโบนัส ปี 58 ของ กทม.
โดยแจ้งว่า กทม. จะเข้าข่ายผิด พ.ร.บ. บริหาร
งานบุคคลท้องถิ่น 2542 มาตรา 35 ที่บอกว่า
“ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและลูกจ้าง ที่นำมาจากเงินรายได้ จะ
กำหนดสูงกว่าร้อยละสิบของเงินงบประมาณราย
จ่ายประจำปีไม่ได้”...เลยอยากคุยตัวเลขของ
กทม.ว่าพอจะเหลือเงินเป็นโบนัสได้หรือเปล่า..
งานนี้เกรงว่าถ้าข้อมูลไม่ดีเงินปี 58 ไม่ได้มีเหลือ
จริง แล้วนำเงินปี 59 มาจ่ายอย่างที่ สตง.คิดละก็
คาดว่าน่าจะรับประทานแห้วกันทั้งหมดสำหรับ
ชาว กทม. ... เพราะมีปัญหาเรื่องการบริหารเงิน
และการจ่ายโบนัสแบบผิด ๆ มาตลอด เลยทำให้
กทม.พั่วพันลากยาวมาจนถึงตอนนี้...ยังคง
เห็นนักการเมืองท้องถิ่น ที่แม้รัฐบาล คสช.ทำให้

เป็นอดีตไปแล้ว มาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะงานของ กทม. ที่ผู้บริหารตั้งแต่
ม.ร.ว.สุวภุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. รองผู้ว่าฯ
กทม.หรือใครก็ตามในคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่
เปิดงานอะไรก็จะเห็น หากร่วมงานแบบเป็น
แขกหรือขอมาชมงานก็คงไม่เป็นไร แต่มาแล้ว
บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นคนผลักดันผล
งานด้วยก็อาจจะเข้าข่ายประชาสัมพันธ์สร้างผล
งานหรือเปล่า...
ปรกษ